

**THAM LUẬN**  
**HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC,**  
**PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH**

-----

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa Hội nghị!

Được sự cho phép của Hội nghị, tôi rất vinh dự đại diện cho Chi bộ Công ty Cổ phần Nước giải khát Yên sào Khánh Hòa thuộc Đảng bộ Công ty Yên sào Khánh Hòa tham luận tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-CT/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

*Kính thưa Hội nghị!*

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hóa của nhân loại; là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta; là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam noi theo. Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương đạo đức của một vĩ nhân, một lãnh tụ cách mạng, người cộng sản vĩ đại nhưng đồng thời cũng là tấm gương đạo đức của một người chân chính, bình thường, gần gũi, ai cũng có thể học để làm theo, để trở thành một người cách mạng, người công dân tốt hơn trong xã hội.

Qua 3 năm nghiêm túc triển khai thực hiện Kết luận số 01-CT/TW của Bộ Chính trị, Chi bộ Công ty Cổ phần Nước giải khát Yên sào Khánh Hòa, thuộc Đảng bộ Công ty Yên sào Khánh Hòa cũng như cá nhân tôi là một Chi ủy viên đã cảm nhận sâu sắc được ý nghĩa cao cả của việc thực hiện Kết luận này. Chi bộ Công ty đã đạt được những kết quả tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhận thức trách nhiệm đối với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nâng cao rõ rệt, từng bước đi vào nề nếp, trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của Chi bộ, cán bộ, đảng viên, người lao động, đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thúc đẩy việc tự giác nêu gương của cán bộ, Đảng viên, người đứng đầu, nhất là vai trò tiên phong, gương mẫu của các đồng chí Ban Chấp hành Chi bộ, góp phần kiềm chế, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, củng cố niềm tin của quần chúng đối với Đảng, Nhà nước và chế độ Xã hội Chủ nghĩa.

Thiết thực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, luôn thực hiện tốt, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và lãnh đạo đảng viên, quần chúng thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ

trương, tham gia học tập đầy đủ nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thực hiện nghị quyết của Đảng bộ, hàng năm Chi bộ tiến hành kiểm tra việc chấp hành nhiệm vụ của Đảng viên, nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc, ý thức trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp và xây dựng văn hóa doanh nghiệp, giáo dục ý thức truyền thống ngành nghề, xây dựng bảo vệ thương hiệu Yến sào Khánh Hòa, thương hiệu Sanest, Sanvinest. 100% Đảng viên trong Chi bộ thực hiện đúng Điều lệ Đảng, hoàn thành, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Các năm qua, Chi bộ luôn giữ vững danh hiệu tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh. Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn và kết nạp Đảng viên được Chi bộ quan tâm. Đảng viên trong Chi bộ tích cực học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, được lựa chọn kiện toàn vào đội ngũ cán bộ quản lý nhằm tăng cường công tác quản lý doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh.

Chi bộ nắm vững tình hình diễn biến tư tưởng của Đảng viên, quần chúng ở đơn vị và có biện pháp xử lý kịp thời ngăn ngừa, phòng chống những biểu hiện tiêu cực. Công tác tiết kiệm, chống lãng phí được Chi bộ và Ban lãnh đạo Công ty đặt lên hàng đầu, toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động đều quán triệt tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí. Các đồng chí Đảng viên đi đầu trong đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. 100% Đảng viên trong Chi bộ nghiêm túc thực hiện quy định 47/QĐ-TW của Bộ Chính trị về 19 điều Đảng viên không được làm.

Chi bộ thực hiện nghiêm túc theo tinh thần của Chỉ thị 10-CT/TW ngày 30/03/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Toàn thể đảng viên trong Chi bộ đều thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ cơ sở.

Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhằm cảnh tỉnh, cảnh báo, phát hiện kịp thời ngăn chặn vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất. Xử lý kiên quyết, nghiêm minh các tổ đảng và cán bộ, đảng viên vi phạm. Khen thưởng, biểu dương, động viên kịp thời các điển hình tiên tiến, tấm gương tiêu biểu.

Trên đây là tham luận sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-CT/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Chi bộ Công ty Cổ phần nước giải khát Yến sào Khánh Hòa thuộc Đảng bộ Công ty Yến sào Khánh Hòa.

Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc Hội nghị thành công rực rỡ.

Xin trân trọng cảm ơn và kính chào./.